

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(โอนย้ายข้อมูล / ลบหรือทำลาย / คัดค้าน / ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ได้กำหนดสิทธิบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจร้องขอใช้สิทธิเหล่านี้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และตามขั้นตอนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ **บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")** กำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในแบบฟอร์มนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้บริษัทสามารถพิสูจน์ตัวตนของท่าน และดำเนินการตามคำขอของท่านได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยจนกว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีอำนาจขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบและเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจำเป็นต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารประจำตัวของท่าน (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) โดยท่านสามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungsricapital.com

หากคำขอของท่านถูกต้อง และรายละเอียดที่ท่านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะรับคำขอและเริ่มต้นดำเนินการตามคำขอของท่าน อย่างไรก็ตาม หากคำขอของท่านไม่ถูกต้อง (เช่น ไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดที่จำเป็น) บริษัทจะคืนคำขอของท่านพร้อมทั้งเอกสารแนบ และแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลที่คำขอของท่านถูกปฏิเสธ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	
ชื่อ-นามสกุล	
ที่อยู่	
ที่อยู่อีเมล (Email Address)	
หมายเลขโทรศัพท์	

ส่วนที่ 2 คำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดกาในช่องข้างล่างนี้เพื่อระบุสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประกอบการดำเนินการตามคำขอของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	สิทธิ	รายละเอียด	เหตุผลหรือความจำเป็น
<input type="checkbox"/>	สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น	โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ต้องการให้โอนย้าย 	โปรดระบุเหตุผลหรือความจำเป็นในการขอใช้สิทธิดังกล่าวโดยสังเขป
<input type="checkbox"/>	สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้	โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ต้องการให้ลบหรือทำลาย 	โปรดระบุเหตุผลหรือความจำเป็นในการขอใช้สิทธิดังกล่าวโดยสังเขป

ลงชื่อ:

ลายมือชื่อ(ตัวบรรจง):

	สิทธิ	รายละเอียด	เหตุผลหรือความจำเป็น
<input type="checkbox"/>	สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้	โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการคัดค้าน 	โปรดระบุเหตุผลหรือความจำเป็นในการขอใช้สิทธิดังกล่าวโดยสังเขป
<input type="checkbox"/>	สิทธิการระงับการใช้ข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ หากการระงับใช้ข้อมูลดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ บริษัทจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ท่านขอระงับใช้ดังกล่าว โดยบริษัทจะระงับการใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งใดๆ ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับดูแลบริษัท	โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการให้ระงับการใช้ข้อมูล 	โปรดระบุเหตุผลหรือความจำเป็นในการขอใช้สิทธิดังกล่าวโดยสังเขป

หมายเหตุ

- บริษัทจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิใดๆ ของท่านเท่าที่สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่คุณไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ด้วยเหตุอันสมควรและโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิดังกล่าว
- บริษัทอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่คำขอของท่านไม่ชัดเจน หรือท่านไม่ได้ให้หลักฐานที่เพียงพอแก่บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้คุณทราบก่อนการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีที่ท่านตกลงและยอมรับการชำระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับท่านเพื่อการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิดังกล่าว

ส่วนที่ 3 การยืนยัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในแบบคำขอนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีชื่อปรากฏในแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าเพื่อป้องกันการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และบริษัทอาจจำเป็นต้องติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยว่าคำขอของข้าพเจ้าจะไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าบริษัทจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว และบริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของข้าพเจ้าตามที่บริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า การขอใช้สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล การขอใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการขอใช้สิทธิการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อาจทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้งาน ได้รับบริการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รับการเสนอ บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ (แล้วแต่กรณี) จากบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ลงชื่อ:

ลายมือชื่อ(ตัวบรรจง):

วันที่:

สำหรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น	
ชื่อ-นามสกุลของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ	
หมายเลขโทรศัพท์	
วันที่รับคำขอ	
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้น	
ชื่อ-นามสกุลของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ	
วันที่รับคำขอ	